

พระบรมราชาวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๓

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกวาระหนึ่ง และได้ทราบว่ากิจการทุกด้านของมหาวิทยาลัยดำเนินก้าวหน้าด้วยความมั่นคง. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา.

การศึกษาชั้นมหาวิทยาลัยคือการศึกษาขั้นสูง เพื่อสร้างเสริมและสะสมความรู้ ความชัดเจน ในด้านวิชาการอย่างสูง และด้านการใช้ความคิดวิจารณ์ตามเหตุผล หลักวิชา ความถูกต้อง. ผู้มีปัญญาซึ่งได้ผ่านการศึกษาระดับนี้ จัดว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ผู้จะเป็นกำลังสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงทุกด้านของประเทศอย่างสำคัญต่อไป. เหตุนี้ บัณฑิตทั้งหลายจึงมีหน้าที่รับผิดชอบเกิดขึ้น ที่จะต้องนำความรู้ ความคิด และความสามารถของตนออกปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม และบ้านเมือง. การทำงานให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ด้วยดีนั้น เบื้องต้น แต่ละคนจะต้องมีปฏิธานที่เที่ยงตรง ในอันที่จะทำงานทำหน้าที่ด้วยความอุตสาหะพยายาม และความหนักแน่นอดทน ให้บรรลุผลสำเร็จ. เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ก็ให้พยายามคิดพิจารณาให้จนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชน์ที่แท้ของงานนั้นอย่างแจ่มแจ้ง แล้วจึงลงมือกระทำด้วยความตั้งใจ มั่นใจ และด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ใฝ่งานดำเนิน ลุล่วงตลอดไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีให้บกพร่องเสียหาย. ข้อสำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ต้องพยายามควบคุมกายใจและความคิด ให้สงบตั้งมั่นและหนักแน่น อย่าให้คลายจากความเพียร และอย่าให้วันไหวฟุ้งซ่านไปกับความพอใจไม่พอใจ หรืออุปสรรค และปัญหาต่าง ๆ. นอกจากนั้น ยังจะต้องมีความสุจริตใจและจริงใจต่อผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานทุกฝ่ายทุกคน พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติต่อกันและกันอย่างเหมาะสม ด้วยความเมตตาอารีและความไม่มีอคติ เพื่อให้สามารถร่วมงานประสานประโยชน์กันได้ อย่าง สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ. ข้อปฏิบัติที่นำมาฝากกล่าวนี้ ใคร่จะขอให้บัณฑิตพิจารณา นำไปปฏิบัติด้วยความใคร่ครวญ ให้ครบถ้วนและพอเหมาะพอดี เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้แต่ละคนประสบความสำเร็จอันน่าพอใจในการทำงาน ทั้งจะเกื้อกูลให้มีความเจริญ

ก้าวหน้าและความผาสุกราบรื่นในชีวิต พร้อมสมบูรณ์ในวันหน้า.

ขออวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญาที่กล้าแข็ง
ทุกเมื่อ เพื่อสามารถปฏิบัติกิจการงานให้บรรลุผลเลิศ บังเกิดประโยชน์ตามที่มุ่งหมาย
ทุก ๆ ประการ.